

Hỏi đáp về Chiến dịch tiêm sởi (phần 2)

Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin sởi với nhiều câu hỏi liên quan đến chỉ định tiêm vắc xin.

Đây là phần 2 của của hỏi đáp về Chiến dịch tiêm vắc xin sởi.



Trẻ được tiêm bao nhiêu liều trong chiến dịch này?

Mỗi trẻ chỉ được tiêm 1 liều vắc xin.



Hỏi đáp về Chiến dịch tiêm sởi

Làm sao biết con tôi đã tiêm đủ mũi vắc xin có thành phần sởi?

Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng, trẻ đủ 9 tháng được tiêm 01 mũi vắc xin sởi và trẻ đủ 18 tháng được tiêm 01 mũi vắc xin sởi - rubella.

Bạn có thể xem lại sổ tiêm chủng hoặc phiếu tiêm chủng của trẻ để xem số mũi vắc xin sởi trẻ đã được tiêm. Nếu bạn không có sổ hoặc phiếu tiêm chủng, bạn có thể liên hệ Trạm Y tế nơi cư trú để được kiểm tra trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia.

Số mũi vắc xin phòng bệnh đã tiêm chỉ được xác nhận thông qua sổ tiêm chủng, phiếu tiêm chủng cá nhân hoặc tra cứu trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.



Nếu tôi không thể nhớ và chứng minh con mình đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi thì cần làm gì?

Nếu không có một trong các căn cứ mà đã nêu ở câu hỏi bên trên để chứng minh trẻ đã tiêm đủ mũi thì trẻ bắt buộc phải **tiêm 01 mũi vắc xin trong chiến dịch này**. Điều này sẽ bảo vệ con bạn trước bệnh sởi.



Nếu con tôi tiêm thêm 01 mũi vắc xin trong chiến dịch này thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé không?

Không. Việc tiêm thêm 01 mũi vắc xin sởi cho trẻ **không làm ảnh hưởng đến sức khỏe** dù trước đó trẻ có thể đã được tiêm vắc xin sởi. Điều quan trọng hơn là cần phải bảo vệ trẻ trước dịch bệnh sởi khi bạn không chắc trẻ đã tiêm đủ hay chưa.



Hỏi đáp về Chiến dịch tiêm sởi

Trẻ mới tiêm vắc xin có thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước chiến dịch có cần tiêm nữa không?

Nếu trẻ mới tiêm trong vòng 1 tháng trước chiến dịch thì không cần tiêm trong chiến dịch. Bé sẽ chờ đến lịch tiêm tiếp theo của mình.



Trẻ sau khi tiêm vắc xin sởi trong chiến dịch có cần tiêm tiếp khi đến lịch tiêm tiếp theo không?

Nếu trẻ đã tiêm mũi 1 trước đó, tiêm trong chiến dịch được xem là mũi thứ 2. Như vậy trẻ đã hoàn thành 2 mũi vắc xin sởi nên không cần tiêm theo lịch tiếp theo.

Nếu trong chiến dịch là mũi tiêm đầu tiên của trẻ, khi trẻ được 18 tháng bạn cần đưa trẻ tiêm mũi thứ 2 trong chương trình tiêm chủng mở rộng.



Nếu trẻ được tiêm vắc xin sởi giảm độc lực khác trong vòng 1 tháng trước chiến dịch thì có tiêm được không?

Do khoảng cách tối thiểu giữa 2 liều vắc xin sởi giảm độc lực là 1 tháng nên trẻ sẽ được **hoãn tiêm và hẹn lại vào ngày khác** khi đã đủ khoảng cách 1 tháng (28 ngày) kể từ ngày tiêm vắc xin gần nhất.

Khi đưa trẻ đi tiêm chủng bạn cần cung cấp cho người tư vấn tiêm chủng tên loại vắc xin con bạn đã được tiêm trong vòng 1 tháng trước (qua sổ tiêm chủng hoặc phiếu tiêm chủng) để được tư vấn và hẹn lịch tiêm chính xác.



Tiêm chủng chiến dịch có an toàn không?

Các quy trình trong tổ chức tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho chiến dịch. Bạn hãy yên tâm cho con mình tham gia chiến dịch tiêm chủng để bảo vệ cho chính trẻ và cộng đồng.



Hỏi đáp về Chiến dịch tiêm sởi

